



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2567

เรื่อง

1. เชื้อนป่าสักเหลือน้ำแค่15% แพะ-แกะขาดแหล่งอาหาร
2. คอลัมน์: ข่าวสั้น: นายกฯ สั่งจับตารักบี้แล้ง
3. เกษตรกรเฮ!ธ.ก.ส.เล็งชงพักหนี้เฟส2
4. คอลัมน์: ไลฟ์@Science: เทคโนโลยีการผลิตต้นแบบ'ยางรีดนมโค' สัญชาติไทย
5. ระดม'น้ำ'ช่วย พื้นที่วิกฤตแล้ง
6. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเม.ย.หดตัว
7. น้ำมันแพงดันเงินเฟ้อพุ่ง
8. 'น้ำมัน-ผัก'แพงดันเงินเฟ้อ
9. เร่งลดค่าครองชีพเปิดขายไข่แดงละ95บ.
10. เงินเฟ้อเพิ่ม0.19% เหตุน้ำมัน-ผักสดผลไม้แพงขึ้น
11. 276สินค้าแพงดันเฟ้อทะยาน

สื่อ

- มติชน  
ไทยโพสต์  
ข่าวสด  
มติชน  
ข่าวสด  
มติชน  
ข่าวสด  
ไทยโพสต์  
ไทยโพสต์  
แนวหน้า  
เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

## เชื้อนป่าสักเหลือน้ำแค่15% แพะ-แกะขาดแหล่งอาหาร

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ จ.ลพบุรี นาย ชูพงศ์ อิศรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน เชื้อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเหลือประมาณ 148.40 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 15 ของความจุ โดยเชื้อนป่าสักชลสิทธิ์ยังคงบริหารจัดการน้ำ ที่เหลืออยู่ในขณะนี้ตามแผนที่กรมชลประทาน กำหนด ซึ่งจะปรับลดการระบายน้ำจากเดิมวันละ 3.4 ล้าน ลบ.ม. เหลือวันละ 1.3 ล้าน ลบ.ม. ในสัปดาห์หน้า จะทำให้มีน้ำเพียงพอใช้ไปได้ อีก 3-4 เดือน สำหรับเพื่อเป็นการรักษาระบบ นิเวศ เพื่อการอุปโภคบริโภค และบางส่วนพื้น เป็นการผลักดันน้ำเค็ม และยังคงต้องขอความร่วมมือประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรช่วยกัน ประหยัดน้ำ และปลูกพื้นที่ใช้น้ำน้อย ส่วนพืช ที่ต้องใช้น้ำในปริมาณมาก ต้องขอให้เกษตรกร ชะลอการเพาะปลูกไว้ก่อนรจนกว่ากรมอุตุฯ จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ เพื่อ เก็บน้ำไว้อุปโภค บริโภค และเพื่อความเสี่ยง ต่อความเสียหายในพื้นที่เกษตรที่จะขาดน้ำ หาก เกิดภาวะช่วงฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน หรือไม่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ที่ จ.อุทัยธานี สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มมี ผลกระทบเป็นวงกว้าง สัตว์เลี้ยงเริ่มขาดแคลน แหล่งน้ำแหล่งอาหาร ประกอบกับสภาพ อากาศร้อนจัด อุณหภูมิ 40-42 องศา ทำให้

เกษตรกรต้องหาวิธีคลายร้อนให้สัตว์ โดยฟาร์ม แพะ ฟาร์มสุขโฮมสเตย์ เกษตรผสมผสานเชิง ท้องเที่ยว ในพื้นที่หมู่ 6 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต มีแพะและแกะกว่า 200 ตัว ประสบปัญหาภัย แล้งและอากาศที่ร้อนจัด ทำให้แพะและแกะกิน อาหารได้น้อยลง และซูบผอม บางส่วนตายลง เกษตรกรจึงต้องแก้ปัญหาโดยติดตั้งสปริงเกอร์ ทั่วบริเวณทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พร้อมฉีดน้ำให้แพะ และแกะเล่นน้ำ และลดความร้อน

ที่ จ.สงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมติดตาม สถานการณ์น้ำในพื้นที่คาบสมุทรมุขสทิงพระ ได้ สั่งการให้ประเมิน สำนวจสถานการณ์ และการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร โดยพบว่าน้ำในลำคลองลดลงอย่างมากจน น้ำแห้ง ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร โดยเฉพาะ พื้นที่ อ.สทิงพระ และ อ.สิงหนคร ไม่สามารถสูบ น้ำจากคลองในพื้นที่ได้ เนื่องจากมีค่าความเค็ม สูง ส่วนคลองพลเอกอาทิตย์ ซึ่งเป็นคลองสาย หลักสำหรับใช้ในการเกษตรของพื้นที่คาบสมุทรมุข สทิงพระ ประสบปัญหาเส้นทางน้ำไหล ซึ่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้างเขื่อน ประกอบกับมี สิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยประสานไปยังสำนักงาน ชลประทานที่ 16 ดำเนินการขุดลอกแล้ว ปรากฏ ว่ามีน้ำไหลบางส่วน ซึ่งยังไม่เพียงพอทำการ เกษตรที่ต้องใช้น้ำค่อนข้างมาก



## นายกฯ สั่งจับตากล้วยแดง

**ทำเนียบฯ** ● เมื่อวันศุกร์ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ห่วงสถานการณ์กล้วยแดงที่จะส่งผลกระทบต่อในวงกว้าง ทั้งภาคเกษตรกรรม ความเป็นอยู่ การลงทุน รวมทั้งการท่องเที่ยว ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดูแลเรื่องน้ำ, กระทรวงมหาดไทย ที่ดูแลบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งเหล่าทัพ ที่นำสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กล้วยแดง รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วยช่วยกันในส่วนที่ทำได้ อำนวยความสะดวก ดูแล แบ่งเบาความทุกข์ประชาชน และกำชับหน่วยงานที่พร้อมเข้าช่วยเหลือแก้ปัญหากล้วยแดง ดูแลการขาดน้ำอุปโภค บริโภคของประชาชนให้ทันทั่วถึง และรายงานนายกรัฐมนตรีทุกระยะ เพื่อพิจารณาปรับแผนการดำเนินการที่เหมาะสม

## เกษตรกรเฮ!ธ.ก.ส.เล็งชงพักหนี้เฟส2

### เร่งประชุมเคาะแผน-เสนอกรม.ไฟเขียวภายในต.ค.นี้

ธ.ก.ส.เตรียมชงกรม.ไฟเขียวโครงการพักหนี้เกษตรกรเฟส 2 ประชุมคณะทำงาน 15 พ.ค.นี้ ส่วนแผนปี 67/68 ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ 9 หมื่นล้านบาท

นายพงษ์พันธ์ จงรักย์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ในวันที่ 15 พ.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะทำงานโครงการพักหนี้เกษตรกรที่กระทรวงการคลัง เพื่อหารือถึงแนวทางในการดำเนินโครงการเฟสที่ 2 ว่า จะต้องใช้เงินเท่าไร และจะมีการปรับเงื่อนไขเพิ่มเติมจากเฟส 1 อย่างไรบ้าง เพื่อจะสรุปให้เร็วที่สุด และนำเสนอคณะกรรมการ(กรม.) ได้ในเดือนต.ค.นี้

ทั้งนี้ หลังจากโครงการเฟสแรกที่เขาไปช่วยพักหนี้เกษตรกรตามเงื่อนไขที่มีหนี้สินคงค้างไม่เกิน 3 แสนบาท จำนวน 2.1 ล้านราย วงเงินรวม 2.8 แสนล้านบาท ประสบความสำเร็จอย่างมาก มีเกษตรกรแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 1.8 ล้านราย คิดเป็นวงเงินรวมทั้งหมด 2.5 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักหนี้แบบสมบูรณ์ด้วยการทำข้อตกลงขยายเวลาประมาณ 1.4 ล้านราย หรือคิดเป็น 80% ของกลุ่มเป้าหมาย ถือเป็นกลุ่มที่ถือว่าธ.ก.ส.ช่วยเหลือสำเร็จแล้ว

อย่างไรก็ตาม มีการหารือในการที่รัฐบาลจะสามารถช่วยเหลือพักหนี้ได้ในวงเงินที่เกิน 300,000 บาท หรือที่มีหนี้สินคงค้างระดับ 400,000 บาท หรือไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งขณะนี้กำลังรวบรวมจำนวนเกษตรกรว่ามีจำนวนเท่าไรที่จะเข้าไปช่วยได้

สำหรับแผนธุรกิจของธ.ก.ส.ในปีบัญชี 2567/2568 (ระหว่างเดือนเม.ย. 2567-มี.ค. 2568) ตั้งเป้าวงเงินปล่อยสินเชื่อใหม่ 90,000 ล้านบาท เติบโต 5.13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เน้นเกษตรกรรายกลางถึงใหญ่จำนวน 50,000 ล้านบาท และรายย่อย 40,000 ล้านบาท ส่วนเงินฝากตั้งเป้าหมาย เติบโต 7% หรือ 1.2 แสนล้านบาท พร้อมกันนี้ยังมีสลากมั่งมีทวีโชค กับสลากเกษียณมั่งคั่ง ที่จะครบกำหนด 2 แสนล้านบาท ในเดือนก.ค.-ส.ค.นี้ ดังนั้นจะต้องระดมเงินใหม่ปีรวม 3.2 แสนล้านบาท

ส่วนหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ณ สิ้นปีบัญชี 2566/2567 มีสัดส่วน 5.41% มูลหนี้ประมาณ 90,000 ล้านบาท สำหรับปี 2567/2568 ตั้งเป้าหมายลดหนี้ให้เหลือ 3.69% เพราะเชื่อว่าถ้าผลผลิตของเกษตรกรทำได้ดีจะทำให้หนี้ลดลงได้

“ธ.ก.ส.เป็นแบงก์รัฐที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่น การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปตามแผน การกิจของรัฐบาลก็เป็นภารกิจที่ธ.ก.ส.ดูแลมาตลอด 58 ปี แต่อยู่ที่ว่าจะจะเป็นลักษณะใด”

## เทคโนโลยีการผลิตต้นแบบ 'ยางรีดนมโค' สัตวชาติไทย



**ย**างรีดนมโคเป็นอุปกรณ์สำคัญในกระบวนการรีดนม อุปกรณ์นี้มีลักษณะคล้ายท่อยางโดยปลายด้านหนึ่งจะใช้สวมเข้ากับหัวนมของแม่โค ขณะใช้งานจะประกบกับกรวยบอกละและใช้ระบบสุญญากาศเพื่อทำให้ท่อยางที่อยู่ด้านในกรวยบอกละบีบและคลายตัวเป็นจังหวะเพื่อรีดน้ำนม การรีดนมแต่ละครั้งต้องใช้ยางรีดนม 4 ชิ้นต่อแม่โค 1 ตัว

นักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. จึงได้พัฒนาต้นแบบยางรีดนมโคที่มีมาตรฐานและเป็นองค์ประกอบความท้าทายเชิงเทคนิคคือการพัฒนาสูตรยางคอมพาวนด์ที่มีราคาถูก ทนทาน และปลอดภัยทั้งต่อตัวแม่โคและผู้บริโภคน้ำนม

ในการพัฒนาสูตรยางนักวิจัยเลือกใช้เฉพาะสารเคมีที่ผ่านตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาและใช้สารเคมีในปริมาณต่ำ ต้นแบบที่ผลิตได้นำไปทดสอบสมบัติเชิงกลและประสิทธิภาพการใช้งานในระดับภาคสนาม ซึ่งในขั้นตอน



ต้นแบบยางรีดนมโคและการประกอบยางรีดนมโคเข้ากับอุปกรณ์รีดนม

นี้ได้รับความร่วมมือจาก ผศ.ดร.สโรช แก้วมณี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสัตวแพทย์หญิง मुखสูดา เรืองกรี จากกรมปศุสัตว์ ในการประสานงานกับเกษตรกร ร่วมกำหนดแนวทางการทดสอบและวิเคราะห์ผลการทดสอบ

ยางรีดนมโคจากงานวิจัยมีความแข็งแรงใกล้เคียงกับยางรีดนมโคเชิงพาณิชย์ แต่ทนต่อแรงดึงได้มากกว่า เมื่อทดสอบการใช้งานจริงพบว่าไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเต้านม

เนื่องจากยางรีดนมโคสัมผัสกับทั้งเต้านมและน้ำนมโดยตรง จึงจำเป็นต้องดูแลรักษาความสะอาดและเปลี่ยนชิ้นใหม่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์แนะนำให้เปลี่ยนยางรีดนมโคชุดใหม่ทุกๆ 6 เดือน เพื่อลดความเสี่ยงในการสะสมเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งอาจส่งผลให้เต้านมแม่โคอักเสบ

ยางรีดนมโคที่มีจำหน่ายในปัจจุบันล้วนผลิตจากยางสังเคราะห์และต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จึงมีราคาค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ข้อมูลของกรมปศุสัตว์ในปี พ.ศ.2565 ระบุว่าไทยนำเข้ายางรีดนมโคเกือบห้าแสนชิ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

เพื่อลดการนำเข้า ลดต้นทุนการผลิตน้ำนม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ยางธรรมชาติ คณะ

แม่โค และน้ำนมโคที่ได้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จึงสร้างความเชื่อมั่นได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันมีการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ยางรีดนมโค โดยคาดว่าจะประกาศใช้มาตรฐานนี้ในช่วงปลายปี พ.ศ.2567 นักวิจัยมั่นใจว่าต้นแบบยางรีดนมโคที่พัฒนาขึ้นจะผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

สนใจติดต่อ: งานประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (คุณเนตรชนก ปิยฤทธิพงศ์)

โทรศัพท์ 0-2564-6500 ต่อ 4301 อีเมล [netchanp@mtec.or.th](mailto:netchanp@mtec.or.th) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: <https://www.mtec.or.th/post-knowledges/77595/>

## ระดม'น้ำ'ช่วย พื้นที่วิกฤตแล้ง

'นายกฯ'สั่งระดมนำน้ำไปช่วยชาวบ้าน □อ่านต่อหน้า 11

### ● วิกฤตแล้ง □ ต่อจากหน้า 1

ที่เคอคร็อนภัยแล้ง ประธานทหารใช้รถบรรทุกนำช่วยเหลือเกษตรกร ให้กระทรวงเกษตรฯ-มหาดไทยเร่งขุดลอกแหล่งน้ำ ด้านเกาะช้างสั่งปิดน้ำตกทุกแห่งเนื่องจากฝนไม่ตกมานาน ขาดน้ำอย่างหนัก โรงแรมรีสอร์ทต้องซื้อน้ำให้นักท่องเที่ยวใช้ ชาวมุสลิมปิดตานีกรังพื้นร่วมละหมาดขอฝน หลังแล้งหนัก ฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือน 'จุฬาราชมนตรี' ให้มุสลิมทั่วประเทศ ละหมาดขอฝนวันนี้ สช.เผยเสียชีวิต เช่นอากาศร้อนจัดแล้ว 38 ศพ อีสานมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นพนักงานกลางแจ้งและผู้สูงอายุ เดือน 12 จว.คช.นี้ความร้อนอยู่ในระดับอันตรายมาก

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ถึงปัญหาภัยร้อนและภัยแล้ง ในขณะนี้ ภัยร้อนและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ รัฐบาลทราบถึงปัญหา และมีความเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบต่อวงกว้าง ทั้งภาคเกษตรกรรม ความเป็นอยู่ การลงทุน รวมถึงการท่องเที่ยว จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมเพื่อรับมือและบรรเทาสถานการณ์ และช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

"นอกจากนี้ ผมได้ประสานสั่งการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับบรรเทาสาธารณภัยให้ดูแลเรื่องน้ำ ซึ่งขณะนี้มีรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ และรถขนน้ำไปให้บริการ

ประชาชน รวมถึงกำลังเร่งการขุดลอกแหล่งน้ำ และซ่อมบำรุงระบบประปาแก่ชุมชนด้วย ผมยังสั่งการไปยังรมว.กลาโหมให้นำสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภัยแล้ง โดยให้กองบัญชาการทหารพัฒนา กรมการทหารช่าง มณฑลทหารบกทุกมณฑล และหน่วยทหารทุกหน่วยที่อยู่ใกล้ชุมชน ใช้รถบรรทุกน้ำของทหารที่มีอยู่ทั่วประเทศเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะพืชที่มีมูลค่าสูง ร่วมกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบกองกำลังเฉพาะกิจ ซึ่งผมได้กำชับให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์มาทุกระยะเพื่อพิจารณาปรับแผนการดำเนินการที่เหมาะสมครับ" นายกฯ ระบุ

นายนิรมิตร สงแสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ออกประกาศปิดให้บริการท่องเที่ยวน้ำตกคลองพลู ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างเป็นการชั่วคราว เนื่องจากน้ำที่ไหลลงสู่น้ำตกมีปริมาณน้อย สภาพน้ำในแอ่ง และลำธารบริเวณน้ำตก รวมทั้งปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้เพื่อบริการนักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการให้บริการการท่องเที่ยวและไม่เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจ และการทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการดูแลรักษาและเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูบริเวณน้ำตกคลองพลูรวมทั้งเพื่อรักษามาตรฐานการบริการการท่องเที่ยว จึงปิดให้บริการน้ำตก เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 67 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

"ตอนนี้ น้ำแห้งทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะน้ำตกคลองพลู แต่ น้ำตกธารมะยม และน้ำตกคลองเจ้าหล่อม และทุกแห่งที่ปิดมาแล้วนาน 1 เดือน ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้นานๆ จะเกิดสักครั้ง แต่ปีนี้จากสถานการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นจึงเกิดผลกระทบขึ้น และอาจจะยาวนานหากไม่มีฝนตกลงมาในระยะ

นี้ ขณะเดียวกันที่มีข่าวว่าจ.ตราดกำลังจะทำฝนมเทียมยิ่งจะส่งผลดีมากขึ้น เพราะหากไม่มีน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทั้งในเขตอุทยานฯ และในอุทยานฯ เกาะช้างจะเกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเกาะช้างมากเวลานี้ผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทต้องหันมาซื้อน้ำจากเอกชนเพื่อนำไปใช้ในโรงแรมเพราะน้ำในระบบไม่มี ปัญหาไม่ได้หรือกันมาระดับหนึ่งแล้วในการแก้ปัญหาหาร่วมกันทั้งอำเภอเกาะช้าง และผู้ประกอบการในเกาะช้าง" นายนิรมิตร กล่าว

นายสกลสิทธิ์ มุ่งการ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดและผู้บริหารสยามโรยัลวิิว เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทต้องใช้น้ำบาดาลช่วยและซื้อน้ำจากเอกชนเพื่อแก้ปัญหาชั่วคราว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 08.00 น. ที่มีสยิดกลางจ.ปัตตานี ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่นกว่า 500 คนเดินทางมาร่วมละหมาดกลางแจ้ง เพื่อขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ประทานน้ำฝนลงมาในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลาหลายเดือน อีกทั้งสภาวะอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลให้ในหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาน้ำขาดแคลน ในการทำการเกษตร การเพาะปลูก รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ ทำให้ในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว โดยการละหมาดครั้งนี้ท่ามกลางแดดร้อนจัด การละหมาดขอฝนเป็นการละหมาดในกรณีพิเศษ เมื่อประชาชนต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางธรรมชาติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤต

สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จ.ปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบคือน้ำทางธรรมชาติสำหรับการเกษตร พบว่าน้ำจากแหล่งน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง และบางแห่งเริ่มขาดแคลนนํ้า เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้านสำนักจุฬาราชมนตรีทำหนังสือถึงประธานกรรมการ

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 4 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12211

Col.Inch: 74.10 Ad Value: 114,855

หัวข้อข่าว: ระดม'น้ำ'ช่วย พื้นที่วิกฤตแล้ง

หน้า: 1 (กลาง), 11

PRValue (x3): 344,565

คลิป: สีสี่

อิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศเชิญชวนพี่น้องชาวมุสลิมร่วมกันละหมาดขอฝน โดยส่วนกลางจะมีพิธีในวันที่ 4 พ.ค. เวลา 08.00 น. ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถ.คลองแก้ว แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

ด้าน นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์อากาศร้อนในเดือนเม.ย.เข้าสู่เดือนพ.ค.ของประเทศไทยว่า พบว่าบางวันมีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส และจากการเฝ้าระวังค่าดัชนีความร้อนของประเทศไทย ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่รู้สึกร้อนมากกว่าอุณหภูมิอากาศจริง โดยเกิดจากค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดยแบ่งระดับความรุนแรงต่อสุขภาพเป็น 4 ระดับคือ ระดับเฝ้าระวัง (สีเขียว) ระดับเตือนภัย (สีเหลือง) ระดับอันตราย (สีส้ม) และระดับอันตรายมาก (สีแดง) และตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.ถึงปัจจุบันพบส่วนใหญ่อยู่ในระดับอันตรายมาก (สีแดง) หรือมากกว่า 52 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทำให้เกิดเจ็บป่วยจากความร้อน

“โดยอาการที่พบได้บ่อยในช่วงอากาศร้อนได้แก่ ผื่น ตะกิว ลมแดด เพลียแดด

และฮีตสโตรกได้ โดยเฉพาะฮีตสโตรกซึ่งเป็นอาการที่รุนแรงที่สุดของโรคที่เกิดจากความร้อนเนื่องจากอาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง ผู้ที่ติดสุรา ผู้ที่มีภาวะทางจิตเวช ผู้โรคที่มีภาวะอ้วนและผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยปี 2567 มีรายงานผู้เสียชีวิตจากความร้อนแล้ว 38 ราย พบมากที่สุดใภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือภาคกลางและภาคตะวันตก ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง เป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว และดื่มสุราเป็นประจำ”

นพ.อรรถพลกล่าว

นพ.อรรถพลกล่าวต่อว่า หลังจากสถานการณ์ความร้อนในช่วงเดือนพ.ค.คาดการณ์ว่าค่าดัชนีความร้อนจะมีแนวโน้มลดลง แต่ในช่วงระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค.นี้ คาดการณ์ว่าอาจจะมีบางพื้นที่ที่มีค่าดัชนีความร้อนอยู่ในระดับอันตรายมากใน 12 จังหวัด ได้แก่ ยะลา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, ชลบุรี, ปัตตานี, สุราษฎร์ธานี, พังงา, ระยอง, จันทบุรี, สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร จึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการและปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากความร้อนได้

# ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเม.ย.หดตัว

- เหตุศก.ฟื้นผิด-แบก'ค่าครองชีพ'พุ่ง
- ค่าเฉลี่ยใช้จ่ายต่อเดือน 18,187 บาท

นายพูนพงษ์ ศึกษานาการณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนเมษายน 2567 ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 51.9 จากระดับ 54.1 ในเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งค่าดัชนียังเกินระดับ 50 ถือว่าคงอยู่ในช่วงเชื่อมั่นและติดต่อกันเป็นเดือนที่ 17 นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ค่าดัชนีเดือนเมษายนปีนี้ ปรับลดลงทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน อยู่ที่ 44.5 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต (3 เดือนข้างหน้า) อยู่ที่ 56.8 จากเดือนมีนาคมอยู่ที่ 46.1 และ 59.5 ตามลำดับ

นายพูนพงษ์กล่าวต่อว่า ปัจจัยทำให้ความเชื่อมั่นลดลง สาเหตุมาจาก 1.สถานการณ์เศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ แม้ว่าจะได้รับปัจจัยหนุนมาจากเทศกาลสงกรานต์ และ 2.ความกังวลต่อภาระค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น อาทิ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ในช่วงฤดูร้อน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา เนื่องจากใกล้เปิดภาคเรียน อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรสำคัญยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีหลายรายการ จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนียังคงอยู่ในช่วงเชื่อมั่น ทั้งนี้ สัดส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค มากสุด คือ ด้านเศรษฐกิจไทย คิดเป็นสัดส่วน 48.73% ตามด้วยด้านมาตรการของภาครัฐ 13.59% ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 9.51% ด้านเศรษฐกิจโลก 8.75% ด้านสังคม/ความมั่นคง 7.16% ด้านราคาสินค้าเกษตร 5.17% ด้านการเมือง 3.93% ด้านภัยพิบัติ/โรคระบาด 1.59% ด้านอื่นๆ 1.57%

เมื่อจำแนกรายภาค พบว่ากรุงเทพฯ และปริมณฑล ลดลงจากระดับ 58.9 มาอยู่ที่ 55.0 ภาคกลาง ลดลงจากระดับ 54.1 มาอยู่ที่ 52.2 ภาค

เหนือ ลดลง จากระดับ 51.9 มาอยู่ที่ 49.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลงจากระดับ 55.4 มาอยู่ที่ 53.5 ภาคใต้ลดลง จากระดับ 50.4 มาอยู่ที่ 49.6 และจำแนกรายอาชีพ พบว่าเกษตรกรลดลงจากระดับ 53.4 มาอยู่ที่ 52.8 พนักงานเอกชน ลดลงจากระดับ 53.4 มาอยู่ที่ 50.7 ผู้ประกอบการ ลดลงจากระดับ 56.0 มาอยู่ที่ 53.4 รับจ้างอิสระ ลดลงจากระดับ 51.3 มาอยู่ที่ 48.3 พนักงานของรัฐ ลดลงจากระดับ 58.7 มาอยู่ที่ 55.9 นักศึกษา ลดลงจากระดับ 53.3 มาอยู่ที่ 52.5 ไม่ได้ทำงานหรือรับบำนาญ ลดลงจากระดับ 53.8 มาอยู่ที่ 48.6 ยกเว้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มขึ้นจากระดับ 48.9 เป็น 49.6

นายพูนพงษ์กล่าวต่อว่า สรุปรายค่าใช้จ่ายของครัวเรือน เดือนเมษายน 2567 อยู่ที่ 18,187 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่ายหมวดไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 58.50% และหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 41.50% หากจำแนกเป็นรายการที่ใช้จ่ายต่อเดือน พบว่า ค่าใช้จ่ายมากสุดในรอบเดือน คือ ค่าโดยสารสาธารณะ ค่าน้ำมัน ค่ามือถือ รวม 4,267 บาท หรือสัดส่วน 23.46% ส่วนที่เหลือ อาทิ ค่าเช่าบ้าน ค่าไฟ ค่าก๊าซหุงต้ม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน รวม 4,004 บาท ค่าแพทย์ ค่ายา รวม 986 บาท ค่าหนังสือ ค่าสนทนากการค่าการกุศลต่างๆ รวม 765 บาท ค่าเสื้อผ้า-เครื่องนุ่งห่ม รวม 375 บาท ค่าบุหรี่-เหล้า-เบียร์ 244 บาท ส่วนหมวดอาหาร ค่าใช้จ่ายมากสุดอันดับแรกคือ อาหารบริโภคในบ้าน 1,651 บาท เนื้อสัตว์ 1,633 บาท อาหารบริโภคนอกบ้าน 1,260 บาท ผัก-ผลไม้ 1,061 บาท ไข่-นม 403 บาท เป็นต้น



## น้ำมันแพงดันเงินเฟ้อพุ่ง

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงอัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ย. 2567 ว่า เมื่อเทียบกับเดือนพ.ย. 2566 ปรับสูงขึ้น 0.19% กลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 7 เดือน เป็นผลจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้นจากปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งกับข้าวสำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว ข้าวแกง มีการปรับราคาสูงขึ้น

ส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค. 2567 มองว่ายังคงเป็นบวก ปรับสูงขึ้นมาอยู่ที่ 1-1.5% เนื่องจากฐานราคาค่ากระแสไฟฟ้าเดือนพ.ค.ต่ำสุดในรอบปี 2566, สินค้าเกษตรราคาเพิ่มขึ้น, ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกทรงตัวในระดับสูง รวมทั้งมีการปรับลดการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลในประเทศ

“คาดว่าไตรมาส 2 ปีนี้เงินเฟ้อจะพลิกกลับมาเป็นบวก 0.8-1% และในช่วง 8 เดือนที่เหลือจะเป็นบวกต่อเนื่อง โดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการณ์เงินเฟ้อทั้งปีนี้คือ 0-1%”

# 'น้ำมัน-ผัก' แพงดันเงินเพื่อ

## พาณิชย์เผยเม.ย.พลิกบวกรอบ7เดือน/ยื่นเป้าโต0-1%

ไทยโพสต์ ● “พาณิชย์” กางยอดเงินเพื่อเดือน เม.ย.67 พลิกบวกรอบ 7 เดือน ที่ 0.19% แฉ 4 เดือนลดลง 0.55% อิทธิฤทธิ์น้ำมัน-ผักสด-ผลไม้สดราคาพุ่ง ประเมินเดือน พ.ค.ยังเป็นขาขึ้น ส่วนไตรมาส 2/67 ประเมินเงินเพื่ออยู่ที่ 0.8-1% เคาะยื่นเป้าหมายทั้งปี 0-1% พร้อมรับชัยค่าแรง 400 บาท-แจกดิจิทัลวอลเล็ตดันเงินเพื่อแน่นอน!

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเพื่อทั่วไป) เดือน เม.ย. 2567 เท่ากับ 108.16 เทียบกับ มี.ค.2567 เพิ่มขึ้น 0.85% เทียบกับเดือน เม.ย.2566 เพิ่มขึ้น 0.19% กลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 7 เดือน โดยมีสาเหตุสำคัญจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งเบนซินและดีเซล ตามสถานการณ์ราคาพลังงานตลาดโลก สินค้าเกษตรหลายรายการ โดยเฉพาะผักสดและผลไม้สดออกสู่ตลาดลดลง และราคาสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัด และหากรวมเงินเพื่อ 4 เดือนของปี 2567 (ม.ค.-เม.ย.) ลดลง 0.55%

สำหรับรายละเอียดเงินเพื่อเดือน เม.ย.2567 ที่สูงขึ้น 0.19% มาจากการสูงขึ้นของหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 0.28% จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญกลุ่มอาหารสด อาทิ ผักสด (แตงกวา ถั่วฝักยาว ผักชี ผักคะน้า ผักกาดขาว ต้นหอม) ผลไม้สด (กล้วยหอม องุ่น ลิ้นจี่) ข้าวสารเจ้า และข้าวสารเหนียว เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดและขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ทำการเกษตรทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง อาหารบริโภคในบ้าน (กับข้าว ข้าวแกง/ข้าวกล่อง) ตามต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น ส่วนสินค้าที่ราคาลดลง อาทิ เนื้อสุกร ปลาหูฉลาม และกระเทียม เป็นต้น

ส่วนหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม เพิ่ม 0.12% ทางด้านเงินเพื่อพื้นฐานเดือน เม.ย.2567 เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก เพิ่มขึ้น 0.05% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 2567 และเพิ่มขึ้น 0.37% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย.2566 เฉลี่ย 4 เดือน ปี 2567 (ม.ค.-เม.ย.) เพิ่มขึ้น 0.42%

นายพูนพงษ์กล่าวว่า แนวโน้มเงินเพื่อเดือน พ.ค.2567 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เพราะฐานเดือน พ.ค.2566 อยู่ในระดับต่ำ และต่ำสุดของปี 2566 ราคาสินค้าเกษตรหลายรายการสูงขึ้น ทั้งไข่ไก่ เนื้อสุกร ผัก และผลไม้ จากสภาพอากาศร้อนจัด ราคาน้ำมันตลาดโลกทรงตัวระดับสูง และมีการลดการอุดหนุนราคาในประเทศ ค่าเงินบาทอ่อนค่า ทำให้ต้นทุนสินค้านำเข้าสูงขึ้น ผู้ประกอบการได้รับแรงกดดันด้านต้นทุน ทั้งดอกเบี้ย น้ำมัน และค่าไฟที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะขยายตัว 1-1.5% ส่วนไตรมาส 2 น่าจะ



พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์

เพิ่ม 0.8-1% ทั้งนี้ กรณีที่รัฐบาลจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ต.ค.2567 กำลังติดตามและดูรายละเอียดว่าจะกระทบต่อเงินเพื่อมากน้อยแค่ไหน รวมถึงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท ซึ่งตอนนี้ยังไม่เกิด แต่ถ้ามี ผลกระทบต่อเงินเพื่อแน่ แต่จนถึงขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเพื่อทั่วไป ปี 2567 อยู่ระหว่าง 0.0-1.0% ค่ากลาง 0.5% และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะมีการทบทวนอีกครั้ง.

## เร่งลดค่าครองชีพเปิดขายไข่แผงละ95บ.

ไทยโพสต์ • นายวัฒนศักดิ์ เลือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่แล้ว โดยได้ประสานนำผลผลิตไข่ไก่คณะเบอร์เล็ก 3, 4 และ 5 มาขายผ่านโมบายธงฟ้า ประมาณ 100 จุดในกรุงเทพฯ และเปิดจุดจำหน่ายในต่างจังหวัด ซึ่งได้นำร่องที่ จ.ภูเก็ตไปแล้ว เพื่อช่วยระบายผลผลิตไข่ไก่ให้กับเกษตรกร ที่ขณะนี้ประสบปัญหา

ผลผลิตไข่ไก่เบอร์ใหญ่ลดลง และไข่เบอร์เล็กเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาต่ำลง เพราะเบอร์เล็กไม่ได้รับความนิยม จึงต้องขายราคาถูก

“กรมได้เข้าไปช่วยดึงผลผลิตไข่ไก่เบอร์เล็ก 3, 4 และ 5 มาช่วยกระจายให้กับเกษตรกร โดยนำมาขายในราคาต้นทุนตกแผงละ 95 บาท จากราคาตลาดปกติเฉลี่ยเบอร์ 3 แผงละ 120 บาท ซึ่งเป็นการช่วย

เกษตรกรระบายผลผลิตที่ขายไม่ออก และช่วยให้ผู้บริโภคได้บริโภคไข่ไก่ราคาถูก แม้จะฟองเล็กลง แต่โปรตีน คุณค่าทางอาหาร อะไรทุกอย่างยังเหมือนเดิม ถือเป็นความช่วยเหลือเกษตรกรรายอื่นอีกทาง” นายวัฒนศักดิ์ กล่าว

นายวัฒนศักดิ์กล่าวว่า สำหรับราคาผักสด ขณะนี้ราคาเริ่มชะลอตัวลง โดยผักคะน้า กิโลกรัม (กก.) ละ 43.20 บาท ถั่วฝักยาว กก.ละ 63.50 บาท

กะหล่ำปลี กก.ละ 34 บาท กวางตุ้ง กก.ละ 33.30 บาท ผักบุ้งจีน กก.ละ 34.50 บาท ต้นหอม กก.ละ 93 บาท ผักชี กก.ละ 159.50 บาท พริกชี้หนูจินดา กก.ละ 79.50 บาท และมะนาว เบอร์ 1-2 ลูกละ 4.70 บาท โดยคาดว่าแนวโน้มราคาน่าจะผันช่วงพักแล้ว ซึ่งกรมจะติดตามสถานการณ์ต่อไป หากจุดไหนมีปัญหาขาดแคลน ก็จะประสานผักจากตลาดกลางเข้าไปทดแทน.

## 6 โลกธุรกิจ



เงินเพื่อเพิ่ม0.19%  
เหนือน้ำมัน-ผักสดผลไม้แพงขึ้น

# เงินเพื่อเพิ่ม0.19% เหนือน้ำมัน-ผักสดผลไม้แพงขึ้น

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือนเมษายน 2567 เท่ากับ 108.16 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 107.96 ทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้น 0.19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 7 เดือน ผลจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นตามสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลก สินค้าเกษตรหลายรายการโดยเฉพาะ ผักสด และผลไม้สด ออกสู่ตลาดลดลงและราคาสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด เมื่อเทียบกับต่างประเทศ ข้อมูลล่าสุดเดือนมีนาคม 2567 พบว่า อัตราเงินเฟ้อของไทยลดลง 0.47% ซึ่งยังคงอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อต่ำ โดยอยู่ระดับต่ำอันดับ 5 จาก 137 เขตเศรษฐกิจที่ประกาศตัวเลข และอยู่ในระดับต่ำอันดับ 2 ในอาเซียน จาก 8 ประเทศที่ประกาศตัวเลข (สปป.ลาว

เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน) ขณะที่การเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการ โดยหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 0.28% จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ กลุ่มอาหารสด อาทิ ผักสด ข้าวสารเจ้า และข้าวสารเหนียว เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดและขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ทำการเกษตร ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง อาหารบริโภคในบ้าน (กับข้าวสำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว อาหารว่าง ข้าวแกง/ข้าวกล่อง) ตามต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น แต่ยังมีสินค้าอีกหลายรายการที่ราคาลดลง อาทิ เนื้อสุกร ปลาทุบ น้ำมันพืช และกระเทียม เป็นต้น หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น 0.12% จากการสูงขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์ 95 91 และ E20 น้ำมันเบนซิน 95) ตามสถานการณ์

ราคาพลังงานในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น ค่าของใช้ส่วนบุคคล (แปรงทาสี ยาสีฟัน กระดาษชำระ) เนื่องจากสิ้นสุดโปรโมชั่น ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (สุรา บุหรี่ ไวน์) แต่ยังมีสินค้าสำคัญหลายรายการที่ราคาลดลง อาทิ ค่ากระแสไฟฟ้า น้ำมันดีเซล ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม เสื้อยืดบุรุษและสตรี และเสื้อเชิ้ตบุรุษและสตรี เป็นต้น เงินเฟ้อพื้นฐาน เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก สูงขึ้น 0.37% ทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนเมษายน 2567 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2567 สูงขึ้น 0.85% (MoM) ตามการสูงขึ้นของหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 1.19% ปรับสูงขึ้นตามราคาผักสด (มะนาว ถั่วฝักยาว แดงกวาง ผักชี ผักคะน้า ต้นหอม) ไข่ไก่ เนื้อสุกร ไก่สด ผลไม้สด (เงาะ ทุเรียน มังคุด) และกาแฟผงสำเร็จรูป ขณะที่ ข้าวสารเจ้า แป้งข้าวเจ้า

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: เสาร์ 4 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15708

Col.Inch: 62.35 Ad Value: 99,760

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

PRValue (x3): 299,280

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เงินเพื่อเพิ่ม0.19% เหตุน้ำมัน-ผักสดผลไม้แพงขึ้น

ปลาทุ และกระเทียม ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา และหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น 0.61% ตามการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 น้ำมันดีเซล) ตามสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลก และการสิ้นสุดมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ของใช้ส่วนบุคคล (โพลีลีน ผ้าอ้อม) สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสะอาด (ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน) และค่าเช่าบ้าน แต่ยังมีสินค้าที่ราคาถูกลง อาทิ ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เสื้อเชิ้ตบุรุษ เครื่องถ้วยพระ และน้ำหอม เป็นต้น

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เฉลี่ย 4 เดือน (มกราคม-เมษายน) ของปี 2567 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ลดลง 0.55% (AoA)

แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคม 2567 คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น สาเหตุสำคัญจาก (1) ฐานราคาค่ากระแสไฟฟ้าเดือนพฤษภาคม 2566 อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดของปี 2566 (2) ราคาพืชผลทางการเกษตรหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นทั้งไข่ไก่ เนื้อสุกร ผัก และผลไม้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด และขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ (3) ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกทรงตัวในระดับสูง ประกอบกับมีการปรับลดการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลภายในประเทศ (4) ค่าเงินบาทอ่อนค่า ทำให้ต้นทุนการนำเข้าสูงขึ้น และ (5) ผู้ประกอบการมีแรงกดดันจากต้นทุนที่อยู่ในระดับสูง ทั้งอัตราดอกเบี้ย ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

ปัจจัยที่ทำให้ราคาสินค้าและบริการบางชนิดยังอยู่ในระดับต่ำ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจขยายตัวในระดับต่ำ (2) การแข่งขันที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกขนาดใหญ่ รวมทั้งการเติบโตของการค้าอี-คอมเมิร์ซ ทำให้มีการแข่งขันและใช้นโยบายส่งเสริมการค้า โดยเฉพาะการปรับลดราคาอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2567 อยู่ระหว่าง 0.0-1.0% (ค่ากลาง 0.5%) ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ จะมีการทบทวนอีกครั้ง

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเดือนเมษายน 2567 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 51.9 จากระดับ 54.1 ในเดือนก่อนหน้า สาเหตุมาจาก (1) สถานการณ์เศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ แม้ว่าจะได้รับปัจจัยหนุนมาจากเทศกาลสงกรานต์ และ (2) ความกังวลต่อภาระค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น อาทิ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเนื่องจากใกล้เปิดภาคเรียน อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรสำคัญยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีหลายรายการ จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนียังคงอยู่ในช่วงเชื่อมั่น

# 276สินค้าแพงดันเพื่อทะยาน

## ● ุปกรณ์บ้านด่วนห้ามขึ้นราคา

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยเดือนเม.ย.67 เท่ากับ 108.16 เพิ่มขึ้น 0.19% เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.66 ซึ่งกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 7 เดือน และสูงขึ้น 0.85% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนภาพรวมเงินเฟ้อเฉลี่ย 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.67) ยังติดลบ 0.55% โดยเป็นผลจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับสูงขึ้น ตามราคาพลังงานโลก สินค้าเกษตรหลายรายการโดยเฉพาะผักสด และผลไม้สด จำนวนลดลงและราคาสูงขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด

“ในเดือนนี้มีสินค้าราคาสูงขึ้น 276 ราย อาทิ ข้าวสาร ‘ไก่สด’ แดงกวา ผักสด ค่าเช่าบ้าน น้ำมันเชื้อเพลิง ราคาเท่าเดิม 53 รายการ อาทิ เส้นหมี่ รongเท้า ค่าน้ำประปา ค่าโดยสาร หนังสือพิมพ์ บริการขนขยะ ราคาลดลง 101 รายการ อาทิ เนื้อสุกร ปลาทุ มะนาว ลองกอง น้ำมันพืช ค่าไฟ ผงซักฟอก ส่วนอาหารปรุงสำเร็จ เพิ่มจากปีก่อน 0.64% และเพิ่ม 0.03% จากปีที่แล้ว อาทิ กับข้าวสำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว อาหารว่าง ข้าวแกง ข้าวกล้อง”

สำหรับรายละเอียด แยกตามหมวดสินค้าพบว่า หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 0.28% ส่วนหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้น 0.12% ขณะที่แนวโน้มเงินเฟ้อ 8 เดือนที่เหลือปีนี้ คาดจะเป็นบวกทุกเดือน โดยเฉพาะเดือนพ.ค.67 จะเพิ่ม 1-1.5% โดยมี 4

สาเหตุสำคัญจาก 1.ฐานค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. 66 ที่อยู่ในระดับต่ำ 2.ราคาพืชผลทางการเกษตรสูงขึ้น ทั้งไข่ไก่ เนื้อสุกร ผัก และผลไม้ เนื่องจากอากาศร้อนจัด 3.น้ำมันดิบทรงตัวในระดับสูง 4.ค่าเงินบาทอ่อนค่า ทำให้ต้นทุนการนำเข้าสูงขึ้น และ 5.ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

“เงินเฟ้อช่วงไตรมาส 4 จะสูงขึ้นชัดเจนหากค่าแรงขึ้นเป็น 400 บาท และมีการเริ่มใช้โครงการดิจิทัล วอลเล็ต แต่ยังคงเป้าหมายเงินเฟ้อทั้งปีที่ 0-1% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน เมื่อ

หักอาหารสดและพลังงานออก เดือน เม.ย.67 สูงขึ้น 0.37% เมื่อเทียบกับปีก่อน และทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนหน้า”



ด้านนายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ขณะนี้กรมได้ติดตามดูแลราคาสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนต่อเนื่อง โดยภาพรวมพบว่าราคาผักสดเริ่มคลี่คลาย เช่น มะนาว ถั่วฝักยาว ผักกวางตุ้ง ผักบุ้งจีน ต้นหอม ผักชี ราคาลดลง แต่ผักบางชนิดสูงขึ้น เช่น กระเทียม ส่วนไข่ไก่ราคาใกล้เคียงกับปีก่อน เบอร์ 3 เฉลี่ยฟอง 4.01 บาท เนื้อหมู กก. 132 บาท ลดจากปีก่อนที่ 140 กว่าบาท น้ำมันพืชขวด 45 บาท ถูกลงจาก 46 บาท เนื้อไก่ใกล้เคียงปีที่แล้ว

“ภาพรวมต้นทุนอาหารสดส่วนใหญ่ไม่ได้สูงขึ้น จึงขอให้ร้านค้าอาหารปรุงสำเร็จอย่าฉวยขึ้นราคา ซึ่งกรมฯ จะมีการส่งสายตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด หรือหากพบก็ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน 1569 ซึ่งถ้าตรวจแล้วพบขึ้นราคาไม่เป็นธรรมก็มีโทษสูงสุด ปรับ 1.4 แสนบาท หรือจำคุก 7 ปี นอกจากนี้ กรมฯยังได้ประสานนำผักสด ของใช้จำเป็น ไข่ไก่ราคาถูกแผงละ 95 บาทมาจำหน่าย ตลอดจนนำร้านธงฟ้าที่มีอยู่ 4-5 พันแห่ง มาเพิ่มทางเลือกขายอาหารจานด่วนราคาถูกช่วยประชาชน โดยมีเมนูเริ่มต้น 35-40 บาท.